



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง

1. ภาพข่าว: ข่าวสั้น: สศก.ครบรอบ 39 ปี
2. สศก.ชี้จีดีพีเกษตรไตรมาส1 ขยาย3.8เปอร์เซ็นต์จากศก.โลกฟื้นตัว
3. ระบุปรับค่าจ้างกระทบต้นทุนภาคเกษตร
4. สศก. ยันการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต...
5. ครบรอบ 39 ปี สศก.
6. สศก.ยันการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่
7. ที่นี่...ไม่มีความลับ: ปศุสัตว์ปิดข้อมูลใช้หวัดนกเพื่อใคร?
8. รมช.เกษตรฯขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อ.แม่แจ่มนำร่อง
9. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จากทหารสู่การเมืองกับความฝันหลังโรดแมป
10. สธ.ส่งหนังสือก.ย.60 เดือน 39 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงปศุสัตว์
11. ภาพข่าว: มหกรรมมคินชีวิต
12. บุคคลในข่าว

สื่อ

- ผู้จัดการรายวัน  
ผู้จัดการรายวัน  
เดลินิวส์  
ไทยโพสต์  
มติชน  
มติชน  
ฐานเศรษฐกิจ  
พิมพ์ไทย  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
สยามรัฐ  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360องศา  
หัวข้อ : ภาพข่าว: ข่าวสั้น: สศก.ครบรอบ 39 ปี

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  
ฉบับที่ : 2643 หน้า : 4 (บนซ้าย)



## ข่าวสั้น

สศก.ครบรอบ 39 ปี



นายวิฑูรย์ ทรัพย์สงสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วยนายจันทานนท์ วรัตถเชจร และนางอัญชมา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. แถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ณ ห้องสมุดคตติการ สศก. บางเขน กรุงเทพฯ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360องศา

หัวข้อ : สศก.ชี้จีดีพีเกษตรไตรมาส1 ขยาย3.8เปอร์เซ็นต์จากศก.โลกฟื้นตัว

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 2613 หน้า : 4 (บนซ้าย)

# สศก.ชี้จีดีพีเกษตรไตรมาส1 ขยาย3.8เปอร์เซ็นต์จากศก.โลกฟื้นตัว

**ผู้จัดการรายวัน360** - สศก. เผยจีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว 3.8% ผลจากนโยบายพัฒนาภาคเกษตรและภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่าขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยทุกสาขาการผลิต ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายด้าน ทั้ง ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำสำคัญมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชการบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเอื้ออำนวยต่อการผลิต ทำให้พืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าที่มีต่อสินค้าเกษตรไทย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มดีขึ้น

โดยสามารถแยกเป็นรายสาขา ดังนี้ สาขาพืช ขยายตัว 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และลำไย สำหรับข้าวนาปีมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางสามารถปลูกข้าวนาปีรอบสอง อ้อยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่ม

ขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยโรงงานแทน

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.4% จากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด และจัดการฟาร์มได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และนํ้านมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ด้านราคาสินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาลดลง โดยราคาสุกร ไข่ไก่ ลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคานํ้านมดิบค่อนข้างทรงตัว สาขาประมง ขยายตัว 1.5% ประกอบกับภาครัฐมีการดำเนินนโยบายส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผลผลิตประมงน้ำจืดเพิ่มขึ้น ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นภาคลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 3.6% โดยเกษตรกรมีการจ้างบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และเกี่ยวนวดข้าวตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง นอกจากนี้ ในส่วนของการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน มีการใช้บริการเก็บเกี่ยวอ้อยเพิ่มขึ้น สาขาป่าไม้มีการขยายตัว 2.2% เนื่องจากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา ก่านไม้ และครั้งเพิ่มขึ้น ขณะที่ไม้ยางพารายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน นอกจากนี้ ผลผลิตครั้งพื้นที่ตัวเต็มที่ได้จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกครั้งในเดือน ม.ค.61 เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อ : ระบุปรับค่าจ้างกระทบต้นทุนภาคเกษตร

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 25003 หน้า : 22 (กลาง)

## ระบุปรับค่าจ้างกระทบต้นทุนภาคเกษตร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากกรณีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ โดยอัตราค่าจ้างใหม่จะอยู่ในช่วง 308-330 บาทต่อวัน (เฉลี่ย 315.97 บาทต่อวัน) ใน 7 กลุ่มจังหวัด ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาในระบบเศรษฐกิจ และเมื่อใช้ข้อมูลจากตารางบัญชีการผลิตและผลผลิต 180 สาขา ปี 2553 ของประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาคำนวณหาสัดส่วนต้นทุนแรงงานของภาคการผลิต พบว่าภาคการเกษตร มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 17.4% โดยเฉลี่ยใช้แรงงานเป็นหลักในกิจกรรมการผลิต

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตภาคเกษตร แบ่งเป็นแต่ละสาขาค้างนี้ สาขาพืช ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 17.8% ได้แก่ การทำไร่อ้อยโรงงาน สวนยางพารา การทำไร่ข้าวโพด การทำไร่มันสำปะหลัง การทำสวนผัก และการทำสวนผลไม้ โดยการผลิตจำเป็นต้องใช้แรงงานตั้งแต่การเริ่มการเตรียมดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รองลงมา คือ สาขาบริการทางการเกษตร มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 12.1% ซึ่งมีการใช้แรงงานที่ไม่มากนัก เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานบางกิจกรรมการผลิต เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น สาขาประมง มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 8.49% ซึ่งการทำประมงทะเลจะได้รับผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่าการทำประมงน้ำจืด ส่วนสาขาปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 8% จากกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เป็นต้น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อ : สศก. ยันการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต...

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 7809 หน้า : 3 (ซ้าย)

## สศก. ยันการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8-17%

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จากการดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป โดยอัตราค่าจ้างใหม่ จะอยู่ในช่วง 308-330 บาทต่อวัน (เฉลี่ย 315.97 บาทต่อวัน) ใน 7 กลุ่มจังหวัด ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาในระบบเศรษฐกิจ และเมื่อใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 180 สาขา ปี 2553 ของประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาคำนวณหาสัดส่วนต้นทุนแรงงานของภาคการผลิต สามารถแบ่งเป็น 3 ภาคการผลิต ดังนี้ ภาคอุตสาหกรรม มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิต 9% โดยต้นทุนแรงงานไม่มากนักเนื่องจากอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิตสินค้า ภาคบริการ มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิต 20.2% โดยภาคบริการเฉลี่ยใช้แรงงานคนมาก เพราะต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในการให้บริการ ส่วนภาคการเกษตร มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 17.4% โดยเฉลี่ยใช้แรงงานเป็นหลักในกิจกรรมการผลิต

**ด้านนางอัญชญา ตราไช รองเลขาธิการ สศก.** กล่าวเสริมว่า จากการวิเคราะห์ของ สศก. ถึงผลกระทบจากการเพิ่มค่าจ้างแรงงานต่อระบบเศรษฐกิจการเกษตรไทย โดยพิจารณาจากสัดส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานถึงผลกระทบต่อภาค

เกษตรของแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืช ได้รับความกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 17.8% ได้แก่ การทำไร่อ้อยโรงงาน สวนยางพารา การทำไร่ข้าวโพด การทำไร่มันสำปะหลัง การทำสวนผัก และการทำสวนผลไม้ โดยการผลิต จำเป็นต้องใช้แรงงานตั้งแต่การเริ่มการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รองลงมาคือ สาขาบริการทางการเกษตร มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 12.1% ซึ่งมีการใช้แรงงานที่มากกว่านี้ เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานบางกิจกรรมการผลิต เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น สาขาประมง มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 8.4% ซึ่งการทำประมงทะเลจะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่าการทำประมงน้ำจืด ส่วนสาขาปศุสัตว์ ได้รับความกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 8% จากกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร

แม้การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรค่อนข้างน้อย แต่สิ่งสำคัญคือภาคการเกษตรยังคงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพแรงงานเกษตรเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภาคการเกษตรเป็นแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือคนในชุมชน และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน  
หัวข้อ : ครบรอบ 39 ปี สศก.

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14626 หน้า : 7 (ล่างขวา)



ครบรอบ 39 ปี สศก. - นายวิณะโรจน์  
ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อม  
ด้วยนายฉันทานนท์ วรรณเขจร และ  
นางอัญชญา ตราไชย รองเลขาธิการ  
สศก. แถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบ  
รอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก.  
ณ ห้องสมุดตึกการ สศก. บางเขน  
กรุงเทพฯ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : สศก. ยันการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14626 หน้า : 7 (ซ้าย)

## สศก. ยันการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8-17%

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป โดยอัตราค่าจ้างใหม่ จะอยู่ในช่วง 308-330 บาทต่อวัน (เฉลี่ย 315.97 บาทต่อวัน) ใน 7 กลุ่มจังหวัด ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาในระบบเศรษฐกิจ และเมื่อใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 180 สาขา ปี 2553 ของประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาคำนวณหาสัดส่วนต้นทุนแรงงานของภาคการผลิต สามารถแบ่งเป็น 3 ภาคการผลิต ดังนี้ ภาคอุตสาหกรรม มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิต 9% โดยต้นทุนแรงงานไม่มาก เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิตสินค้าภาคบริการ มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิต 20.2% โดยภาคบริการ

เฉลี่ยใช้แรงงานคนมาก เพราะต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในการให้บริการ ส่วนภาคการเกษตร มีอัตราส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 17.4% โดยเฉลี่ยใช้แรงงานเป็นหลักในกิจกรรมการผลิต **ด้านนางอัญญา ตระไชย รองเลขาธิการ สศก.** กล่าวเสริมว่า จากการวิเคราะห์ของ สศก. ถึงผลกระทบจากการเพิ่มค่าจ้างแรงงานต่อระบบเศรษฐกิจการเกษตรไทย โดยพิจารณาจากสัดส่วนต้นทุนค่าจ้างแรงงานถึงผลกระทบต่อภาคเกษตรของแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืช ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 17.8% ได้แก่ การทำไร่อ้อยโรงงาน สวนยางพารา การทำไร่ข้าวโพด การทำไม้เนื้อแข็ง การทำสวนผัก และการทำสวนผลไม้ โดยการผลิต จำเป็นต้องใช้แรงงานตั้งแต่การเริ่มการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต รองลงมา คือ สาขาบริการทางการเกษตร มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 12.1% ซึ่งมีการใช้แรงงานที่ไม่มากนัก เนื่องจากได้นำ

เทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานบางกิจกรรมการผลิต เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น สาขาประมง มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 8.4% ซึ่งการทำประมงทะเลจะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่าการทำประมงน้ำจืด ส่วนสาขาปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานเฉลี่ย 8% จากกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร แม้การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรค่อนข้างน้อย แต่สิ่งสำคัญคือภาคการเกษตรยังคงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพแรงงานเกษตรเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภาคการเกษตรเป็นแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือคนในชุมชนและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป



ที่นี่...ไม่มีความลับ  
ปุศสัตว์ปิดข้อมูลใช้หวัดนก  
เพื่อใคร?  
เอราวัณ : 16 >

ที่นี่...ไม่มีความลับ

## ปุศสัตว์ปิดข้อมูลใช้หวัดนก เพื่อใคร?

.....\*❖\*.....“ไข้หวัดนก” กลายเป็นโรคประจำถิ่นในภูมิภาคนี้ รวมถึงประเทศไทยไปเสียแล้ว หลังจากที่เรามีข่าวเรื่องไข้หวัดนกเมื่อปี 2547 หรือ 14 ปีที่ผ่านมา ระบาดหนักจนต้องฆ่าเป็ด-ไก่ และสัตว์ปีกมากถึง 27 ล้านตัว (ตัวเลขการรายงานของรัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคประชาชนตลอดถึง เอกชนยักษ์ใหญ่ ที่ดำเปิด-ดำไก่ ประสบวิกฤติไปตามๆ กัน มาบัดนี้มีข่าว “ไข้หวัดนกข้ามสายพันธุ์” ระบาดในบางจังหวัดของภาคอีสาน ดูเหมือนจะลุกลามร้อนเป็นไฟมากขึ้น

.....\*❖\*..... แต่ประชาชนถูกปกปิดข้อมูลไม่ได้รับข้อเท็จจริงอันควรทราบ จนกระทั่งเมื่อหน่วยงาน

รัฐที่ดูแลสุขภาพของคนไทยอย่าง “กระทรวงสาธารณสุข” ต้องออกมาชี้แจงว่า “ขยะใต้พรม” ที่ “กรมปศุสัตว์” ซุกซ่อนความจริงไว้ว่า “โรคไข้หวัดนก” กำลังกลับมาหลอกหลอนคนไทยอีกแล้ว

.....\*❖\*..... ชนวนเหตุของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากพบสัตว์ป่วยตายในสวนสัตว์ที่โคราช ซึ่งไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ปีก แต่เป็นสัตว์บก อย่าง ชะมด อีเห็น เสือปลา เสือกระดาษ พังพอนกินปู ซึ่งจาก

การส่งตรวจพบ 6 ตัวที่มีเชื้อไข้หวัดนก สันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะสัตว์เหล่านั้นกินไก่และนกกระทา หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็มีการสั่งปิดสวนสัตว์ที่โคราช ถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเราคงเข้าใจว่า เชื้อไข้หวัดนกมีเฉพาะในสัตว์ปีกเท่านั้น แต่ในครั้งนี้นักกลับปรากฏว่าเชื้อมีการปรับตัวข้ามสายพันธุ์... เรื่องใหญ่ขนาดนี้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง “กรมปศุสัตว์” โยจึงไม่เผยแพร่บอกข่าวให้ประชาชนทราบ



▲ กฤษฎา บุญราช

.....\*❖\*..... ต้องชื่นชมหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาเปิดความจริงในเรื่องนี้ เพราะมีความกังวลว่า “โรคไข้หวัดนก” ที่ระบาดอยู่ที่นี่มีความเสี่ยงติดต่อสู่คนได้ และหากไม่ระวัง ไม่ป้องกัน จะกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจติดต่อจาก “คนสู่คน” และเมื่อถึงเวลานั้นใครจะรับผิดชอบ

.....\*❖\*..... แน่นนอนเมื่อ “กรมปศุสัตว์” ถูกแฉเรื่องที่ยพยายามปกปิดโรคไข้หวัดนกข้ามสายพันธุ์ระบาด และยากที่จะปฏิเสธว่าไม่มีโรคไข้หวัดนกระบาดจริง เพราะเพื่อนบ้านเราอย่างสปป.ลาว ก็ประสบกับโรคระบาดนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ไทยกำลังเผชิญเช่นกัน และ ณ เวลานั้น “กรมปศุสัตว์” เองไม่อาจที่จะหลบหนีความระแคะระคายที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่ามีเหตุอันใดที่ต้องปิดบังความจริง ซึ่งพวกท่านบางคนอ้างว่าที่ปกปิดเพราะไม่อยากให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการส่งออก ต้องขอบอกว่าคงไม่มีใครเชื่อพวกท่าน นับจากนี้พวกท่านต้องเตรียมรับมือกับคำถามใหญ่และตอบสังคมให้ได้ว่าการที่ท่านเลือกที่จะปกปิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ เอาให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ชาติหรือต้องการพิทักษ์ผลประโยชน์หลายแสนล้านของ “เอกชนบางราย” ที่ทำธุรกิจค้าสัตว์ปีกกันแน่

.....\*❖\*..... การเปิดเผยความจริงเพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือและหามาตรการยับยั้ง น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด อย่างน้อยที่สุดเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ “พ่อค้าบางราย” ต้องฝาก กฤษฎา บุญราช รวม. เกษตรและสหกรณ์ เหลียวมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย

เอราวัณ



## รมช.เกษตรฯขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อ.แม่แจ่มนำร่อง

- นำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของคนรุ่นใหม่
- ลุยแก้ปัญหาหมอกควัน-หยุดเผาไร่ข้าวโพด



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์และการดำเนินงานสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำตัวแทนบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 หน่วยงาน ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านสองธาร เพื่อช่วยกันทำกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เพื่อจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรวม.เกษตรและสหกรณ์ โดยจัดทีมวางแผนลงสู่การปฏิบัติ “Yong Creative Sharing” ซึ่งคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 10 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาใน 5 ลุ่มน้ำของประเทศไทย ได้แก่ ปิง วัง ยม น่าน และห้วยสโอม เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การเกษตร ลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม การเผาป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อำเภอแม่แจ่มเป็นโมเดลนำร่อง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากอำเภอแม่แจ่มประสบปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอย่างรุนแรงที่สุด ประมาณ 1.7 ล้านไร่ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาไร่ข้าวโพด ปileเกือบแสดตัน ซึ่งเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอแม่แจ่มได้ขอความร่วมมือ

มายังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ตนจึงมีแนวคิดนำคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ไทยนิยมขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา ให้รับทราบปัญหาของชาวบ้านอย่างลึกซึ้ง การพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสามัคคี มีทักษะ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก พร้อมทั้งหาแนวทางในการปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด และการประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดพฤติกรรมเผาไร่ข้าวโพด

ดังนั้น จึงต้องตั้งหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอแม่แจ่ม เพื่อสร้างแม่แจ่มเมืองใหม่ โดยมีจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีบทบาทสำคัญ และจะต้องบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ร่วมมือกับภาคประชาชน นักวิชาการ รวมถึงบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ด้วยการลงมือทำงานอย่างจริงจัง โดยการออกสำรวจพื้นที่โดยใช้ทฤษฎีใหม่ คิดค้นใหม่อย่างมีระบบ และใช้นวัตกรรมใหม่มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งทางด้านการผลิตอาหาร การเกษตร หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม

“ในสถานการณ์โลกปัจจุบันเราอยากเห็นคนของกระทรวงเกษตรฯ สนใจอยากติดตามเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก และในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะยืนอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร เพราะประเทศไทยกำลังถูกจับตามองจากประเทศสมาชิกทั่วโลกว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับ 1 ใน 6 ของโลก เพื่อหล่อเลี้ยงประชากรทั่วโลก ซึ่งจะต้องอาศัยพลังสามัคคีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปข้างหน้าสู่ความยั่งยืน” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมด้วยแนวทางทฤษฎีใหม่ในลุ่มน้ำแม่ปิง มีพื้นที่นำร่อง คือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน การพังทลายของหน้าดิน และการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยการใช้แนวทางทฤษฎีใหม่ประยุกต์ วิเคราะห์ออกแบบโมเดลที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรรมสมาชิกสหกรณ์ในอำเภอแม่แจ่มเป็นโมเดลนำร่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงดำเนินการจัดโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อำเภอแม่แจ่มจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 “การพัฒนาสหกรณ์ในอำเภอแม่แจ่มด้วยศาสตร์พระราชา” หลักสูตรที่ 2 “คนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนกับการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้วยระบบสหกรณ์ในอำเภอแม่แจ่ม” เพื่อ

ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ  
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และทำ  
เกษตรกรรมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่สมาชิก  
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ขณะที่นายสมพล อนุรักษ์วงภูมิ นายก อบต.บ้านทับ กล่าวเสริมว่า  
ชาวบ้านมีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เมื่อก่อนอำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่อันดับ  
1 ในการเผาป่ามากที่สุด แต่ในปีที่ผ่านมาเราสามารถลดอัตราการเผาป่า  
ไปได้มากทีเดียว จนเหลือไม่กี่จุด ซึ่งในปีที่เราตั้งเป้าไม่ให้เกิดไฟป่าแม้แต่  
จุดเดียว โดยความร่วมมือจากชาวบ้าน ออกตระเวนตรวจตราบริเวณรอบๆ  
หมู่บ้าน ทำการชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างจริงจัง โดยทาง  
อำเภอและจังหวัดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยการณรงค์และใช้กฎกติกา  
อย่างเข้มข้น เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในอำเภอแม่แจ่มมีคุณภาพชีวิตและ  
สุขภาพที่ดีขึ้น



# พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

## จากทหารสู่การเมือง กับความผันหลังโรดแมป

**หมายเหตุ** - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์พิเศษ “มติชน” ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 (ตท.12) จนถึงการทำงานในกองทัพ งานการเมืองในปัจจุบัน และความคาดหวังหลังจบโรดแมป

### พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รองนายกรัฐมนตรี

**พ**มกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 (ตท.12) เมื่อมาทำงานรับราชการก็ทำงานคนละทาง ผมเป็นทหารช่างอยู่ทางภาคเหนือ พล.อ.ประยุทธ์เป็นทหารราบอยู่ทางภาคตะวันออก แต่ด้วยความเป็นเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็คุยกันปกติ

หลังจากผมจบโรงเรียนเสนาธิการก็เข้ามาทำงานที่กองทัพภาคที่ 1 ทำให้มีโอกาสได้เจอกันมากขึ้น ขณะที่เรื่องกิจกรรมของ ตท.12 พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานรุ่น ผมเป็นเหรียญ จึงมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จะทราบบว่าผมเป็นคนที่ละเอียด ลงลึกเรื่องงาน จัดบันทึกและชี้แจงได้หมด ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ เห็นว่าผมเป็นคนตั้งใจทำงาน และสิ่งที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่ทุจริต ผมเป็นเหรียญ รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานรุ่นแบบผูกขาดเลยก็ว่าได้ ทำให้มีความใกล้ชิดกันมาก

●เป็นเพื่อน พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้หนักใจหรือไม่  
ความเป็นเพื่อนยังงี้ก็เป็นเพื่อน แต่ผมอาจหนักใจบ้างเพราะคนยิ่งมอ จะทำอะไรก็เพื่อน



ชมคลิปวิดีโอ

รหัสข่าว: C-180328020025 (28 มี.ค. 61/06:03)

หน้า: 1/2



ดังนั้น เวลาจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น งานต้องทำให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะหากไม่ทำอะไรก็จะมีคนมองว่านี่เป็นเพื่อน

แต่นายกฯ เวลาทำงานตั้งแต่ยังเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) ผมเป็นรองเสนาธิการทหารบก ทำงานด้วยกันมาไม่มีคำว่าเพื่อน ทำผิดโดนดุทันที สั่งงานตามปกติ

ความเป็นเพื่อนสำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ คือ เวลาเลิกงานแล้ว นอกเวลาราชการ และเวลาพักผ่อนจะคุยกันปกติตามประสาเพื่อน พวกเขาเพื่อนในรุ่นรู้ดีเวลาทำงานจะเป็นแบบนี้ เราต้องเป็นแบบนี้เหมือนกัน ทำงานต้องทำงาน

ช่วงวันหยุดหากมีโอกาส มีเวลาจะได้ทานข้าวกับนายกฯ หรือออกไปตีกอล์ฟด้วยกัน วันธรรมดาใช้เวลาหมดไปกับการทำงานกว่าจะกลับบ้านก็ค่ำ แต่ถ้าหากมีเวลาก็จะไปกินข้าวกับนายกฯ เพราะทำให้นายกฯ มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อน ถือเป็นการทำงานทำให้นายกฯ ได้พักผ่อนด้วย อยากเห็นนายกฯ พักผ่อนบ้าง เพราะงานหนักมากและทุกอย่างลงที่นายกฯ หมด

นายกฯ เป็นคนที่รับปัญหาและอยากแก้ไข ทุกวันนี้เห็นท่านเหนื่อย ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสจะไปทานข้าวกับท่านบ่อยๆ ได้คุยเรื่องเก่าๆ บนโต๊ะอาหารทำให้ท่านหัวเราะ จะได้ผ่อนคลาย ถ้าเป็นวันหยุดหากมีโอกาสก็ไปออกกำลังกายด้วยการตีกอล์ฟกัน

ขอยืนยันว่าเวลาตีกอล์ฟไม่มีคุยเรื่องการเมืองกันเลย หรือเวลากินข้าวจะคุยแค่เรื่องสนุกสนานหัวเราะกันตลอด ยิ่งเวลาตอนตีกอล์ฟ หัวเราะกันตลอด เพราะผลสกอร์ที่ออกมา เวลาตีกอล์ฟก็แข่งกัน เวลาตีใกล้กว่าคนอื่น ก็แข่งกันว่าวันนี้ไม่มีแรงหรือใจ พูดแบบนี้กันหมดเพราะไปเล่นเพื่อความสนุก

เวลาทำงานผมรู้ว่าผมเหนื่อย แต่นายกฯ เหนื่อยมากกว่าผมไม่รู้ก็ลืมหิว ดังนั้น เวลาไปเล่นกอล์ฟจะไม่เคยพูดเรื่องการเมืองหรือพูดเรื่องงานเลย ผมก็ไม่เล่าเรื่องงานให้ท่านฟัง เพราะอยากให้ท่านพักผ่อนจึงคุยเรื่องอื่นดีกว่า เวลานั้นนายกฯ ตีกอล์ฟ ผมก็แข่งท่านว่า วันนี้ปลาคงชอบลูกกอล์ฟท่านเป็นพิเศษ ส่วนการเล่นกีฬาประเภทอื่นคงเล่นยากแล้ว เพราะอายุมากแล้ว แต่ช่วงสมัยนายกฯ หนุ่มๆ จะชอบเตะฟุตบอล เล่นกีฬาหลายอย่าง

● **สังคมมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ประยุทธ์จะปกป้องท่านเป็นพิเศษ** นายกฯ ปกป้องผมเป็นพิเศษตรงไหน ไม่

เห็นว่าจะปกป้องตรงไหนเลย เพียงแต่นายกฯ ชี้แจงสิ่งที่ผมทำในขณะที่สังคมไม่เข้าใจ ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายคนพูดโจมตี ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้น เรื่องราคาข้าวพาราตกต่ำมีรายละเอียดมากกว่านั้น ได้อธิบายไปหลายครั้ง ผมไม่อยากจะถูกตู่ถึงนะ แต่หากจะบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทำให้ยางพาราตกต่ำ มันก็คงไม่ใช่ ทุกวันนี้เปลี่ยนรัฐมนตรีหรือก่อนที่ผมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็เหมือนเดิม อีกทั้งบริษัทในปัจจุบันก็เปลี่ยนไป

ดังนั้น ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ ได้วางรากฐานหลายอย่าง เพราะคิดว่าในอนาคตประเทศไทยต้องทำการเกษตรที่ไม่ใช่แบบเดิม การดูแลเกษตรกรไม่ใช่การนำเงินไปให้แต่ต้องไปสร้างความเข้มแข็ง แต่งานแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ภายใน 1-2 ปี ต้องใช้เวลา 5 ปีถึงจะเห็นผล

ตอนนี้ราคาข้าวเริ่มดีขึ้นหลังวางแผนงานเป็นปี วางยุทธศาสตร์การปลูกข้าวครบวงจร ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรรู้ว่าการทำสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ ถ้าคนในวงการจะรู้เข้าใจ แต่ข้าวที่ออกมาบางทีก็ไปอีกแบบ ตอนนั้นผมอาจจะเป่ามากกว่า พล.อ.ประยุทธ์จึงออกมาอธิบายความจริงให้สังคมทราบ ไม่ได้ออกมาปกป้องผม ถ้าผิดท่านว่าผมผิดแน่นอน

### ● **มองสถานการณ์การเมืองในขณะนี้อย่างไรบ้าง**

สำหรับผม นายกฯ เดินตามโรดแมป เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโรดแมป ผมคงหมดหน้าที่

### ● **หากในอนาคต พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็นนายกฯ อีก 1 สมัย หรือตัดสินใจเล่นการเมืองต่อจะกำหนดทิศทางการทำงานอย่างไร**

เรื่องนี้ตอบไม่ได้ เพราะผมยังไม่รู้เลยว่า นายกฯ จะอยู่ต่อหรือไม่ นายกฯ ไม่เคยประกาศเจตนาวางจะอยู่ต่อ เป็นนักการเมืองต่อหรือไม่ ท่านอยากให้เป็นไปตามโรดแมป วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังทำตามโรดแมป ที่บอกว่าเลื่อนๆ ก็ไม่ได้มาจากท่าน

● **มีการจับตาว่าก่อนที่จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง พล.อ.ฉัตรชัยเป็นผู้ประสานกับนักการเมือง** ไม่มีหรือ ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครจริงๆ

ผมกับนักการเมืองค่อนข้างจะรู้จักกันน้อย เพราะผมทำงานในสายทหารมาตลอดทั้งชีวิต รู้จักนักการเมืองเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ไม่ลึกพอที่จะทำแบบนั้นได้ อาจเป็นข่าวลือหรือคนคิดกันไปเอง มีโอกาสเจอนักการเมืองบ้างในบางครั้ง แต่ไม่เจาะจง

### ● **วันนี้จากอาชีพทหารมาเป็นนักการเมืองรู้สึกอย่างไรบ้าง**

การเมืองกับการทหารแตกต่างกันอย่างชัดเจน งานทหารมีความชัดเจนในการทำงาน ระบบการทำงานทหารถูกว่าไว้ชัดเจนมาก มีขั้น มีตอน ผมเองก็มีความชำนาญในการเป็นทหารมากกว่าการทำงานการเมือง เป็นผู้มีความรู้ด้านการเมืองไม่มากนัก ดังนั้น โรดแมปนายกฯ จบเมื่อไร ผมก็พัก งานการเมืองไม่ใช่งานที่มองได้เพียงด้านเดียว ต้องมองหลายมิติ มีความหลากหลาย ทำงานทหารไม่มีความกระทบมาก แต่ทำงานการเมืองมีผลกระทบมาก คนปรารถนาดี ปรารถนาร้าย เข้าใจไม่เข้าใจ ไม่เหมือนงานทหาร

ช่วงที่รับราชการผมกับ พล.อ.ประยุทธ์ มีความฝันอยู่สองอย่างหากเกษียณ อย่างแรก ไปเล่นกอล์ฟที่ต่างประเทศ ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์เอาหนังสือกอล์ฟมาให้ดู แล้วบอกว่า “เฮ้ย เตียวเกษียณพวกเราไปตีกอล์ฟที่นี่ดีกว่า” มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนริเริ่มหมด

อย่างที่สอง ไปขี่ซ็อบเปอร์ พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนชอบขี่รถมอเตอร์ไซด์ มีชุดเสื้อหนังครบหมด บอกให้ผมไปหาซื้อชุดหนังมาสัด้วย ผมตัวเล็กท่านตัวใหญ่ให้ผมไปขี่ซ็อบเปอร์มันลำบาก ผมเลยบอกว่าท่านตัวใหญ่ขี่ซ็อบเปอร์ ผมตัวเล็กขอขี่ Lambretta (สกู๊ตเตอร์) สองอย่างนี้ คือสิ่งที่อยากทำหลังจบภารกิจโรดแมป



สธ.ส่งหนังสือก.ย.60 เดือน 39 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง

# ปศุสัตว์วัยนี้ปี60ไร้'หวัดนก'

รมว.เกษตรฯอยากพบ  
หมอธีระวัฒน์เชื่อมข้อมูล

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมปศุสัตว์วัยนี้ไม่มี  
หวัดนกทั้งปี 2560-ปัจจุบัน ขณะที่ รมว.เกษตร  
"กฤษฎา" อยากพบหมอธีระวัฒน์ขอถกข้อมูล  
ตั้งคำถาม หมอธีระวัฒน์โรคในคนออกมาระบุ  
เรื่องสัตว์แสดงมีข้อมูล ขณะที่สธ.ออก  
หนังสือ ก.ย.60 เดือน 39 จ.เสี่ยงสูงใช้หวัดนก  
วานนี้(27 มี.ค.) น.สพ.จิระศักดิ์  
พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีปศุสัตว์,  
นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรม  
ควบคุมโรค,นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี  
กรมอนามัย และนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย  
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมบริหารงาน  
ท้องถิ่น ได้ร่วมแถลงความชัดเจนของปัญหา  
โรคใช้หวัดนกกระบาด ที่สวนสัตว์โคราช  
หลัง นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล(รพ.)  
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกมาให้  
ข้อมูลว่ากรมปศุสัตว์ปิดข่าวการกระบาดใช้  
หวัดนก และปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ากระบาด  
น.สพ.จิระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงถึงกรณีใช้หวัดนก  
ตามที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้า  
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## ปศุสัตว์

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
ได้ระบุว่ามีการตรวจพบที่สวนสัตว์นครราชสีมา  
เมื่อปลายปี 2560 นั้นโดยได้ส่งปศุสัตว์เขต  
3 ลงไปตรวจสอบในพื้นที่เพื่อโดยได้หารือ  
กับผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ยืนยัน  
ตรงกันว่าไม่ได้มีปัญหาใช้หวัดนกทั้งปี 2560  
และรวมถึงปี 2561 ด้วย  
ทั้งนี้กรมปศุสัตว์มีมาตรการออก  
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายขณะย้ายสัตว์ปีกข้าม  
จังหวัด และมีการสุ่มตรวจอยู่เสมอ ส่วนสัตว์ปีก  
ที่อยู่กับที่ เช่น สัตว์ในฟาร์ม หรือฟาร์มหลัง  
บ้าน มีมาตรการตรวจโรค 2 ครั้งต่อปี ซึ่ง  
มั่นใจในมาตรการดังกล่าว รวมถึงขณะนี้ได้  
กำหนดเครือข่ายเฝ้าระวัง หากมีสัตว์ป่วยตาย  
จะเข้าไปดำเนินการทำลายและส่งตัวอย่าง  
ไปตรวจทันที  
"ใช้หวัดนกเป็นเรื่องใหญ่มาก ประชาชน  
ต้องใช้วิจารณญาณเองว่าจะเชื่อผู้ที่กล่าวอ้าง  
หรือเชื่อกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับคำยืนยันจาก  
สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วว่าไม่มีการพบเชื้อ  
ดังกล่าว การที่สัตว์ป่วยตายเป็นเพราะโรคอื่น  
ไม่ใช่ใช้หวัดนก"น.สพ.จิระศักดิ์ กล่าว  
นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรม

ควบคุมโรคกล่าวว่า การควบคุมใช้หวัดนกของ  
กระทรวงสาธารณสุขนั้น ขอให้ประชาชนอุ่น  
ใจ เพราะมีระบบยาฆ่าเชื้อพร้อมในทุกพื้นที่  
ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบใช้หวัดนกในคนเมื่อ  
ปี 2547 และพบรายสุดท้ายเมื่อปี 2549 จำนวน  
ทั้งสิ้น 25 ราย แต่เสียชีวิต 17 ราย ปัจจุบัน  
ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อในคนแน่นอน

"กรมควบคุมโรคมีความร่วมมือกับกรม  
ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการตรวจพบเชื้อ  
ในคน จะส่งเรื่องให้กรมปศุสัตว์รับทราบและ  
เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ทันที แต่ในปี 2560  
นั้นไม่มีการตรวจพบเชื้อตามที่ หมอธีระวัฒน์  
ออกมาเปิดเผยแต่อย่างใด"

อยากพบหมอธีระวัฒน์ถกข้อมูลใช้หวัดนก  
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรม  
ปศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ และกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ได้ออกมายืนยันตรงกันว่าไม่เคย  
เกิดขึ้น รวมทั้งได้สอบถามไปยังนพ.ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุข ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี  
(27 มี.ค.) มีการยืนยันว่าไม่มีการรายงานเรื่อง  
นี้เมื่อสัตว์ป่วยตาย การตรวจสอบเป็นหน้าที่  
ของกรมปศุสัตว์ ดังนั้นเมื่อศ.นพ.ธีระวัฒน์  
เป็นหมอรักษาโรคในคนออกมาระบุเรื่องสัตว์  
แสดงมีข้อมูลอยากจะเชิญมาสอบถามเรื่องนี้  
สธ.เดือน39จ.เสี่ยงสูงใช้หวัดนก



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ทำหนังสือเลขที่ สธ 0436.2/ว 677 ลงนามโดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. (ในขณะนั้น ปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค) เรื่อง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมแนบรายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับโรคไข้หวัดนก 38 จังหวัด

โดยหนังสือระบุว่า ด้วยสถานการณ์โรคไข้หวัดนกมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ไข้หวัดนกในคนปี 2560 ข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก

สายพันธุ์เอ เอช 5 เอ็น 1 จำนวน 3 รายและเสียชีวิต 1 รายในประเทศอียิปต์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 รายใหม่ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 23 ส.ค. 2560 จำนวน 2 รายในประเทศจีน

สถานการณ์การติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รายงานพบสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนกกว่า 64 ประเทศทั่วโลก ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ โดยพบสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ใน 15 ประเทศและสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 ใน 2 ประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องรวม 45 จุด เช่น ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

### ไทยเสี่ยงหวัดนกมค.-สค.2560

สำหรับประเทศไทย มีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์บริเวณแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง ไก่ชน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น หรือมีพื้นที่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจำนวนมาก รวมทั้ง พบในโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - 31 สิงหาคม 2560 พบจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโรคไข้หวัดนก 38 จังหวัด คือ 1.เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.น่าน 4.พะเยา 5.ลำปาง 6.ลำพูน 7.สุโขทัย 8.เพชรบูรณ์ 9.พิษณุโลก 10.อุตรดิตถ์

11.กำแพงเพชร 12.นครสวรรค์ 13.อุทัยธานี 14.พิจิตร 15.พระนครศรีอยุธยา 16.สระบุรี 17.ปทุมธานี 18.นนทบุรี 19.นครปฐม 20.กาญจนบุรี 21.สมุทรสาคร 22.สุพรรณบุรี 23.ราชบุรี 24.จันทบุรี 25.ฉะเชิงเทรา 26.ปราจีนบุรี 27.นครนายก 28.ร้อยเอ็ด 29.ขอนแก่น 30.สกลนคร 31.หนองคาย 32.ชัยภูมิ 33.นครราชสีมา 34.ชุมพร 35.นครศรีธรรมราช 36.สุราษฎร์ธานี 37.สงขลาและ 38.กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในวงกว้างได้ สธ.จึงขอให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าวันเดียวกัน สธ.ได้ทำบันทึกข้อความ ที่ สธ.0436.2/ ว676 ถึงอธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการสธ.ทุกเขตและสาธารณสุขนิเทศทุกเขต โดยเนื้อหากระชับ เดียวกัน แต่เพิ่มในส่วนของจ.ที่มีความเสี่ยงสูง โดยระบุว่าตั้งแต่ ม.ค.-7 ก.ย.2560 มี 39 จังหวัด โดยเพิ่ม จ.แพร่ โดยพิจารณาจากกรมปศุสัตว์ เช่น พื้นที่นั้นมีการเลี้ยงสัตว์ปีกมากแค่นั้น มีกอพยพเข้ามามากเพียงใด และพื้นที่นั้นอาจมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มากน้อยแค่ไหน

### ปี2559ฉีดวัคซีนสุนัขบ้าไม่ตามเป้า

น.สพ.จีระศักดิ์กล่าวว่า สาเหตุการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าปี 2559 ไม่มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพราะองค์การอาหารและยา(อย.)ตรวจพบวัคซีนไม่มีคุณภาพและเรียกคืนและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีการทักท้วงเรื่องของอำนาจของท้องถิ่นที่ไม่สามารถใช้งบประมาณในการซื้อวัคซีน จึงทำให้ในปีนั้นมีการฉีดวัคซีนไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้

ส่วนปี 2560 มีการฉีดเพียง 3 ล้านตัว ในส่วนกรมปศุสัตว์ ฉีด 9.5 แสนตัว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1.9 ล้านตัว จากจำนวนสุนัขประมาณ 8.24 ล้านตัว จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการระบาดอย่างมากในปีนี้ ซึ่งประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องพิษสุนัขบ้า จะประชุมวันที่ 30 มี.ค.นี้





มหกรรมคืนชีวิต...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดร่วมงาน“มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 12 “สืบสานศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน” พร้อมมอบจอบเปลี่ยนโลกให้กับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายประพุกฤทธิ์ โภคาสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้



หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัด  
สืขยดดีที่สุด ขวนอ่านหนังสือประเทือง  
ปัญญา ฉบับนี้ประจำวันพุธที่ 28 มีนาคม  
2561.....● สมเด็จพระเทพรัตนราช  
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16  
จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุม  
แห่งชาติสิริกิติ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม เวลา 09.00 น. ....● อ้อละเหนือ  
การเมืองไทยยุคออกเจ้า เมื่อ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจความคิดเห็น  
คนไทยเรื่อง “ประชาธิปไตยกับการเลือกพรรค” แม้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.8  
จะบอกว่า มีความรู้ความเข้าใจความหมายของประชาธิปไตย แต่ผลสำรวจที่  
ออกมา “ได้ฝุ่น” อ่านแล้ว เศร้าใจ เป็นอย่างยิ่ง.....● เมื่อถามว่า “มี  
พรรคการเมืองในใจหรือยัง” กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 ตอบว่า ยัง  
ไม่มี เพราะรู้สึกเบื่อ ไม่เชื่อใจ ถอนทุน โกง เลือกมาก็ครั้งก็เหมือนเดิม อันที่จริง  
“ได้ฝุ่น” ก็เห็นด้วยว่า ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครมีพรรคการเมืองในใจ เพราะยังไม่  
รู้ว่าจะมีพรรคการเมืองชื่ออะไรบ้าง พรรคใหม่ก็แค่จองชื่อ พรรค  
เก่าก็อาจถูกยุบ.....● แต่ที่ “ได้ฝุ่น” ว่า คสช. น่าจะให้  
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น “คนรายได้  
น้อย” กลับกลายเป็น กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ตอบว่า “มีพรรค  
การเมืองในใจแล้ว” ถึงร้อยละ 52.6 ในขณะที่ “คนมีรายได้  
มาก” กลับ “ไม่มีพรรคการเมืองในใจ” ถึงร้อยละ 61.4  
.....● ยิ่งแปลก เมื่อกลุ่มตัวอย่างที่ “ไม่เข้าใจประชา  
ธิปไตย” ส่วนใหญ่ถึง ร้อยละ 52.5 ตอบว่า “มีพรรคการเมือง  
ในใจแล้ว” เป็นพรรคการเมืองไหน คสช.น่าจะเดาถูกเพราะ  
3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างนี้ต้องการ ก็คือ อันดับ 1 ขอ  
รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี รักษาโรคฟรี ร้อยละ 68.9 อันดับ 2  
ขอให้แก้ปัญหาทุจริต โดยเฉพาะกรณีเงินช่วยเหลือคน  
ยากจน ร้อยละ 66.5 อันดับ 3 ขอความปลอดภัยบนท้อง  
ถนน ชีวิต และทรัพย์สิน ร้อยละ 63.2.....● ไม่ต้อง  
บอกก็พอจะรู้ว่า พรรคการเมืองในใจกลุ่มนี้คือพรรคไหน  
เพราะ 4 ปีที่รัฐบาล คสช.บริหารประเทศ แก้ปัญหาให้คนยากจนเหล่านี้  
ไม่ได้ มีแต่คนรวยที่รวยเอาๆรวยเอาๆ นั่นคือ อนาคตการเมืองไทย ที่ไม่ใช่ 4.0 อย่าง  
แน่นอน.....● บรรทัดนี้ “ได้ฝุ่น” ก็ชอบใจบทกลอนเรื่อง “โคตรโกง” ของ  
อภิชาติ คำดี ที่ส่งต่อกันโลกออนไลน์ อ่านแล้วสะใจดี “โกงวัด ตัดเงินทอง  
ก้อนใหญ่ใหญ่, ช่างทำได้ ลงคอ หน่ออเจ้า, กับคนจน ต้องแบ่งปัน  
ช่วยบรรเทา, กลับโกงได้ โกงเอา โกงเข้าไป, เด็กนักเรียน ยากไร้ ภัย

ตกเขียว, โอกาสเดียว ลืมตา ขึ้นมาได้, คือทุนการศึกษา พาพันภัย กลับ  
สิ้นใจ เพราะมีใจร ปลัดสะตม...” เอาแค่หอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับ ถ้า  
รัฐบาลไม่ปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง อย่างที่สัญญาตลอด 4 ปี เห็นที่จะ  
ตกเขียวไม่อยู่.....● ที ที แล้ว ออกเจ้า วรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช.  
ก็เตรียมเรื่อง นาฬิกาหุ่ยมเพื่อนมาใส่ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง  
นายกฯและรัฐมนตรีกลาโหม เข้าที่ประชุมใหญ่ ป.ป.ช.วันพรุ่งนี้ แม้เรื่องจะ  
ง่ายดั่งการปอกกล้วย แต่ “ไต้ฝุ่น” เดาเอาว่า เรื่องคงจะยืดเยื้อต่อไปเหมือน  
คดีเสือดำ แบบเดียวกับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตย แต่มีพรรคการเมือง  
ในใจแล้ว.....แวนไปดู สงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน กันเสียหน่อย “ไต้ฝุ่น”  
เห็นข่าวล่าสุด สตีเวน นูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ออกมาให้สัมภาษณ์ คาดหวังว่า  
สหรัฐฯจะสามารถมีข้อตกลงกับจีนได้ เพื่อไม่ให้ ประธานาธิบดีทรัมป์ ต้อง  
ใช้มาตรการ ขึ้นภาษีสินค้าจีน 60,000 ล้านดอลลาร์ ราว 1.8 ล้านล้านบาท  
แสดงว่า สหรัฐฯก็กลัวสงครามการค้า ที่ผู้นำเอาตัวเองก่อขึ้นมาเหมือนกัน  
.....● สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ถ้าเกิดขึ้นจริง “ไต้ฝุ่น” เชื่อว่า สหรัฐฯ  
จะเจ็บตัวมากกว่า เพราะวันนี้ จีนถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอยู่ถึง 1.1 ล้าน  
ดอลลาร์ ราว 36 ล้านล้านบาท เทขายเมื่อไหร่ ค่าเงินดอลลาร์มีหวังป่วนไป  
ทั่วโลก จีนยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ซื้อเครื่องบินสหรัฐฯอีกด้วย ลูกบ้าของทรัมป์  
ครั้งนี้ “ไต้ฝุ่น” ว่า อาจจะแป้กก็ได้.....● ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ประเทศไทย  
ยุคไฮเทค 4.0 จะถอยหลังได้ถึงขนาดนี้ เมื่อ โรคพิษสุนัขบ้า กำลังหวนกลับมา  
ระบาดอย่างหนัก ถ้าลามปามไปยัง หมามาแวในบ้าน และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วย  
นมอื่นๆ เห็นที ประเทศไทยจะเจอวิกฤติย้อนยุคโรค 1.0 อย่างแน่นอน ใคร  
ไม่ประมาทต้องรีบไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เสียก่อน.....● เรื่อง  
แฮปปี้ดีกว่า บรรทัดนี้ “ไต้ฝุ่น” ขอแสดงความยินดีกับ สมิต์ พนมยงค์ ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่  
ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกเป็น นายกสมาคม  
บลจ.คนใหม่ แทน วรวรรณ ธาราภูมิ  
ที่ครบหอม เก่งทั้งนายกฯเก่าและนายกฯ  
ใหม่.....● ภริตา วิริยะรังสฤษดิ์  
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet  
& Cuisine และ TAMAGO จัดงาน  
เทศกาลอาหารรับหน้าร้อน Gourmet  
Foodie Fest 2018 รวมร้านอาหาร  
อร่อยชื่อดังกว่า 60 ร้าน ร่วมออกงาน  
ในธีม “California Summer Feast”  
ร่วมกับ สำนักงานเกษตร สถานทูต



สทรัฐฯ พร้อมวัตถุดิบอาหารชั้นเลิศจาก  
รัฐแคลิฟอร์เนีย และสินค้าคุณภาพมากมาย  
เริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม-1 เมษายน เวลา  
11.00-22.00 น. ที่เอ็มควอเทียร์ อเว-  
นิว ชั้น G ดี เอ็มควอเทียร์.....●

10.00 น. ทัศนีย์ วจนนวนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน  
ปล่อยตู้ไก่ออกไปยังประเทศจีน ในงาน “ไก่อุดยอดแรกของไทยส่งออก  
ไกลไปยูนนาน” จำนวน 14 ตู้ มูลค่า 35 ล้านบาท ที่ท่าเรือเชียงแสน จังหวัด  
เชียงราย.....● 18.00 น. จิรัชย์ วัฒนภัทรเศรษฐ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด  
เกษตรวิสัยจัดงาน เกษรเอส/เอส 2018 เดอะ มาสเตอร์พีช เอ็กซิบีชัน  
แสดงแพชั่นระดับมาสเตอร์พีชจาก 18 แปรนด์ดังรับสปริง/ซัมเมอร์ ที่ชั้นจี เกษรวิสัย  
.....● บนแผงวันนี้ นิตยสาร **Gourmet & Cuisine** ชวนกินเปรี้ยวให้สดชื่น  
Refreshing Menu อิ่มอร่อยกับเมนูรับหน้าร้อน, @Kitchen Scandinavian VS  
European ครั้ว 2 สไตลด์ิไซน์ที่แตกต่าง, **BAZAAR** Exclusive Interview  
BNK 48 ลุคโมเดิร์นกับนางแบบรุ่นใหม่, อนุสาร อสท พาท่องเที่ยวทะเล แดมฟริคู่มือ  
ผจญภัยใกล้ทะเล, ศิลปวัฒนธรรม ออก ลก ชิว ในความศรัทธาของจีน, นวนิยายจีน  
เลือดพิทักษ์แผ่นดิน เล่ม 1-4 โดยมีอู่, หอดอกบัวลายมงคล เล่ม 1  
โดยเต็งพิง, เมย์เชิงเปลี่ยนหน้าทำลิจิต เล่ม 1 โดยฉูชีเตา, บันทึกปิ่น เล่ม  
2-3 โดยเชอเชอชิงฮาน, หงส์กรี๊ดปึก โดยอู่เซียน, ย้อนเวลาขึ้นเป็นอึ้ง ภาค  
2 เล่ม 11 โดยเยี่ยกวน, เทพยุทธ์เซียน **GLORY** โดยหุเตี้ยหลาน, **4 WHEELS**  
แกะกล่องรถใหม่ ISUZU MU-X THE ICONIC, **Hot Golf** เวก์ที่ช่วยให้เล่น  
ลูกสั้นดีขึ้น.....●

"ใต้ฝุ่น"